

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ บ้านเมือง ไทยรัฐ คมชัดลึก สำนักข่าวไทย สวท. สทท.</p>	<p>การสรรหาเลขาธิการ สปสช.</p> <p>-เสนอข่าว กรณี นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อธิการบดี สปสช. เตรียมฟ้องศาลปกครอง ขอให้เพิกถอนมติบอร์ด สปสช. กรณีไม่รับรองให้เป็นเลขาธิการ สปสช.นั้น</p> <p>นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ เพราะยังมีรักษาการเลขาธิการ สปสช. ทำให้งานเดินหน้าได้ และไม่มีการล้มบรรทัดของทั้งหมดเป็นความพยายามของผู้เสียผลประโยชน์จากการสรรหาเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ เบื้องต้นให้เป็นประเด็นการเมือง การที่นพ.ประทีปจะฟ้องเป็นสิทธิที่ทำได้ ส่วนการสรรหาขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ 5 คน คาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะแล้วเสร็จไม่เกิน 2 เดือน และมั่นใจว่าไม่มีการใช้ ม.44 กับตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.แน่นอน</p> <p>และจากนี้กำลังจะเข้าสู่แผนการปฏิรูประบบภายในปี 60-64 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี ด้านสาธารณสุข เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถขึ้นเป็นผู้นำด้านสุขภาพอันดับ 1 ของเอเชียได้ภายใน 20 ปี หากทุกฝ่ายมีความปรองดอง ทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ มติชน ช่อง one</p>	<p>สั่งปิดสปาพริตตี้</p> <p>-เสนอข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ พร้อมด้วย นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรม สบส. ร่วมกันตรวจสถานประกอบการ ชื่อ สตูดิโอควาวอิ ซึ่งโฆษณาว่า เป็นพริตตี้สปา สำหรับสุขภาพบุรุษ ในซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา พบว่า เปิดบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีห้องให้บริการนวด 5 ห้อง และ ผู้ให้บริการหญิงอายุ 22-26 ปี จำนวน 3 คน เปิดให้บริการมาแล้ว กว่า 1 ปี ให้บริการเฉพาะสุขภาพบุรุษ มีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ไปในทางล่อแหลม ผู้รับบริการสามารถโทรศัพท์เลือกและสั่งจองคิวผู้ให้บริการล่วงหน้าได้ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ สั่งปิดสถานบริการดังกล่าวทันที</p> <p>หากสถานประกอบการใดมีคำว่าสปา จะถือว่าเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 กันยายน และขอให้สังเกตหลักฐาน คือ ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการ และตราสัญลักษณ์มาตรฐาน สบส. เป็นรูปมือและดอกกล้วยไม้สีม่วง หากไม่มีหลักฐานเหล่านี้ ขอให้สงสัยว่าไม่ใช่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2193-7000 ต่อ 18408 หรือสายด่วน 0-2193-7999 เพื่อส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p> <p>ทั้งนี้ สถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรม สบส. ให้เป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มี 1,605 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สปา 511 แห่ง นวดเพื่อสุขภาพ 1,075 แห่ง และนวดเพื่อเสริมสวย 19 แห่ง ผู้ประกอบกิจการและผู้ดำเนินการจะต้องควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน ให้เป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงกำหนด 5 ด้าน ได้แก่ สถานที่ ผู้ดำเนินการ ผู้ให้บริการ การบริการ และความปลอดภัย</p>
<p>ข่าวสด สยามกีฬา ทีวีทุกช่อง</p>	<p>ผลตรวจน้องเมย์พบสารสเตียรอยด์</p> <p>-เสนอข่าว 'น้องเมย์' รัชนิกา อินทนนท์ นักแบดมินตัน มืออันดับ 4 ของโลก ถูกตรวจพบสารต้องห้ามในการแข่งยูเบอร์ คัพ ที่จีน เมื่อเดือนพ.ค. และกำลังส่งตัวอย่างปัสสาวะและเลือดไปตรวจยืนยันที่แล็บของญี่ปุ่น ตามกระบวนการของवाद้า ซึ่งอาจส่งผลให้พลาดการแข่งขันโอลิมปิกเดือนส.ค.นี้ ขณะที่หัวหน้านักกีฬาไทย ระบุสารที่พบเป็นสเตียรอยด์จากยาฉีดรักษาอาการบาดเจ็บเข่า และ ยังไม่ตัดชื่อน้องเมย์ออกจากทีมกีฬาไทย</p> <p>ด้าน นายธนวุฒิ แสงบุญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาและหัวหน้าสาขาฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.กรุงเทพธนบุรี ในฐานะเจ้าหน้าที่ควบคุมสารต้องห้าม องค์การต่อต้านสารต้องห้ามโลก (वाद้า) เอเชียเปิดเผยว่า เคยเตือนนักกีฬาไทยแล้วว่าหากใช้ยารักษาโรคหรืออาการบาดเจ็บ ให้เขียนในใบขอยกเว้นการใช้ยาเพื่อการรักษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูแลการตรวจสารต้องห้ามรับทราบ พร้อมกับแนบใบดีแคลร์ยาที่ใช้มาด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>โลกวันนี้</p> <p>สยามรัฐ</p>	<p>งดเหล้าเข้าพรรษา</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.ขอเชิญประชาชนใช้โอกาส “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เป็นจุดเริ่มต้นงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอด 3 เดือนของเทศกาลเข้าพรรษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ สธ.ได้ดำเนินการมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันเยาวชนจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม ทั้งการโฆษณาที่กระตุ้นความอยากรู้อยากลอง สถานการณ์ในครอบครัว เพื่อน บริบทชุมชนที่เอื้อต่อการดื่ม โดยบูรณาการแผนงานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เน้นให้พ่อแม่ บุคคลในครอบครัวเป็นตัวอย่างที่ดีของการงดดื่มสุรา หรือลด ละ เลิก การดื่มสุราในเทศกาลสำคัญต่างๆ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวเตือนนักดื่มที่ตั้งใจจะหยุดดื่มโดยใช้วิธีหักดิบว่า พบผู้ป่วยเกิดอาการถอนพิษสุราหรือลงแดงอยู่เสมอ เช่น ตัวสั่น เครียด ซัก ประสาทหลอน สับสนวุ่นวาย ดังนั้น หากตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษา ต้องเตรียมพร้อมรับมืออาการที่จะเกิดขึ้นให้ได้ โดยเฉพาะ 3 วันแรก หากคลื่นไส้อาเจียนรุนแรง หงุดหงิด กระสับกระส่าย ใจสั่น มือสั่น เหงื่อแตก ให้ปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยบำบัดอาการที่สลายตัวจนกรมสุขภาพจิต 1323</p>
<p>New)108</p> <p>เดลินิวส์</p> <p>คอลัมน์ เดินหน้าเสี้ยว</p> <p>ซ้าย</p>	<p>ระวังอุบัติเหตุช่วงหยุดยาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนน ระหว่างเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ควรเตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง ทั้งการเตรียมสภาพรถ เตรียมคนขับพักผ่อนให้เพียงพอ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดหรือยาที่ทำให้ง่วง เช่น ยาลดน้ำมูก ยาแก้แพ้ ยาแก้ไอ เป็นต้น</p> <p>-เสนอบทความ จากนพ.มัญญู ลิขสงวรงค์ ประธานทุนง่วงอย่าขับ ว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุจราจรทำให้คนไทยเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งไทยมองข้ามความสำคัญของวง่วงหลับใน ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมากถึงร้อยละ 20-25 รัฐต้องรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากการง่วงแล้วขับรถยนต์ทุกชนิด รวมทั้งรถจักรยานยนต์ และเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหัวข้อนี้ในการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยม 3 ขึ้นไป ส่วนวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความง่วง คือ 1.ถามตัวเองเป็นระยะ ๆ ว่าเริ่มง่วงหรือยัง 2.เมื่อรู้สึกง่วงต้องหาทางแก้ไข เช่น หาของขบเคี้ยว ร้องเพลง ตีหมาแพหรือเครื่องดื่มชูกำลัง 3.หากง่วงมาก ต้องรับหาที่จอดพักที่ปลอดภัย และ 4.ตีหมาแพแล้วงีบหลับสัก 10-15 นาที</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ส่งทีมแพทย์ดูแลสุขภาพผู้แสวงบุญ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมทุกปี จะมีพระภิกษุ สามเณร แม่ชี พุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยและต่างชาติ เดินทางไปแสวงบุญ ณ สังเวชนียสถานจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมายให้กรมการแพทย์จัดทีมแพทย์และพยาบาลไปดูแลรักษาผู้ป่วยที่มารับบริการในสถานพยาบาลของวัดไทยในประเทศอินเดียและเนปาล ช่วงเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ตั้งแต่ปี 2553 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน</p> <p>ในช่วงเดือน พ.ย.58-มี.ค.59 ได้ให้บริการผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจำนวน 4,899 ราย ในจำนวนนี้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจมากที่สุดเป็นอันดับแรก รองลงมา ได้แก่ โรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคหัวใจ และหลอดเลือดตามลำดับ ทั้งนี้ กรมการแพทย์ยังได้จัดทำโครงการจิตอาสาดูแลผู้ป่วยระหว่างเทศกาลเข้าพรรษา โดยส่งทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร จำนวน 5 ทีม ทีมละ 3 สัปดาห์ หมุนเวียนดูแลรักษาพระภิกษุ สามเณร รวมถึงพุทธบริษัทที่มาแสวงบุญ ณ วัดไทยในดินแดนพุทธภูมิ</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>เจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายบา</p> <p>-เสนอข่าว นายศรีชัย ตันทะโสภณ นายอำเภอชัยบาดาล จ.ลพบุรี นำเจ้าหน้าที่ อส. ทหาร และตำรวจ สภ.ชัยบาดาล เข้าล้อมซั้วยาบ้าจาก นายชัยสันต์ จิระพรและจับกุมตัวได้พร้อมของกลางยาบ้า 30 เม็ด จากการสอบสวนทราบว่า นายชัยสันต์เป็นเจ้าของหน้าที่ประจำห้องยา รพ.ชัยบาดาล</p>
<p>ไทยโพสต์</p> <p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>ตรวจกะปิปลอม</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ว่าฯ ปทุมธานีลงพื้นที่ตรวจกะปิปลอมในตลาดไท หลังแม่ค้าปลีกชดทอว่าซื้อจากร้านขายส่ง เบื้องต้นพบกะปิไม่แตกตัวละลายน้ำ จึงนำตัวอย่างไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพิสูจน์ จะรู้ผลภายใน 1 สัปดาห์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
โพสต์ทูเดย์	<p>ขอใช้.44 คมสารพิษน่าน</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผวจ.น่าน เปิดเผยว่า เตรียมจะขอให้หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจ ม. 44 สั่งห้ามใช้สารเคมีเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ต้นน้ำ หลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิจัยพบว่า จ.น่านมีการใช้สารเคมีด้านการเกษตรสูงถึงปีละ 2.4 ล้านกิโลกรัม และสั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดเร่งตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนในน้ำประปาของหมู่บ้าน โดยเปรียบเทียบผลงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก่อนหน้านี้อีก 4 ฉบับ และทดสอบผลการตรวจคุณภาพน้ำอย่างละเอียดซ้ำอีกครั้ง หากพบว่ามีสารปนเปื้อนจนถึงขั้นวิกฤต จะประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติสารเคมีตามระเบียบราชการ</p> <p>ด้าน น.ส.พวงรัตน์ ขจิตวิษยานุกุล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ผลวิจัยพบว่า ปัญหาสารเคมีที่ใช้ปลูกข้าวโพดกระจายเกือบทั่ว จ.น่าน โดยมียาฆ่าหญ้าชนิดต่างๆ ปนเปื้อน ในเนื้อปลา น้ำประปา และน้ำดื่ม จากการสุ่มตรวจน้ำ 9 ตัวอย่างจาก 8 อำเภอใน จ.น่าน พบมีสารอาหารพิษ หรือยากำจัดวัชพืชปนเปื้อนในน้ำประปา เฉลี่ย 18.78 ไมโครกรัม/ลิตร ขณะที่ค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ในออสเตรเลีย คือ 0.5 ไมโครกรัม/ลิตร ซึ่งไทยยังไม่มีข้อกำหนดค่ามาตรฐานในน้ำดื่ม</p>
ไทยโพสต์	<p>ผ่าตัดผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สาธิต ไม้ประเสริฐ นพ.สสจ.พัทลุง เชิญผู้ปกครองและผู้ป่วยปากแหว่ง-เพดานโหว่เข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น ระหว่างวันที่ 1-5 ส.ค. 59 ณ รพ.พัทลุง รพ.ชุมชน สสอ. รพสต.ทุกแห่ง</p>
ข่าวสด	<p>ฉีดฟิลเลอร์อันตรายถึงตาบอด</p> <p>-เสนอบทความ ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัครานนท์ ประธานสัมพันธ์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย กล่าวเตือนผู้รับบริการฉีดฟิลเลอร์ อาจมีผลข้างเคียงถึงขั้นตาบอด แขนขาอ่อนแรง จากการที่ฉีดสารเข้าไปในเส้นเลือดที่ต่อเนื่องไปเลี้ยงลูกตา และพลาดไปโดนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงบริเวณดวงตา ทำให้เกิดเส้นเลือดอุดตันจนตาบอดถาวรได้</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ คิดก่อนทำ	<p>แก้อย่างมีความสุข</p> <p>-เสนอบทความ “แก้อุณหภูมิ” คือ การมีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ซึ่งร่างกายคนเราจะเสื่อมเมื่ออายุใกล้ๆ 30 ปี และเสื่อมไปทุกปี ปีละ 0.8 เปอร์เซ็นต์ไปจนถึงอายุ 60 ปี พร้อมให้คำแนะนำว่า ควรกินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา กินกล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ เดินให้ได้วันละ 3 กิโลเมตร เน้นการออกกำลังกายในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึง ลดการเป็นเบาหวาน มะเร็ง ความเครียด และทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น</p>
ไทยโพสต์	<p>ธรรมชาติบำบัด</p> <p>-เสนอบทความ โดย นพ.บรรจบ ชุณหสวัตติกุล แนะนำให้ดื่มน้ำผลไม้หลังจากออกกำลังกายเสร็จ โดยเฉพาะน้ำแตงโม เพราะจะช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อในคนออกกำลังกายและนักกีฬาได้ แต่ควรระวัง 3 ข้อ คือ 1.ต้องระวังการได้รับน้ำตาลที่มากเกินไป 2.คนที่เป็นเบาหวานแม้จะออกกำลังกายก็ไม่ควรดื่มน้ำแตงโม และ 3.ระวังสารฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนมากับแตงโม</p>
ข่าวสด	<p>รวมพลคนกินนมแม่</p> <p>-เสนอข่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ออปท. สมัครเข้าร่วมเป็นองค์กรต้นแบบส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในโครงการรวมพลคนกินนมแม่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยสมัครได้ที่สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย</p>
เดลินิวส์	<p>ภัยสังคมออนไลน์</p> <p>-เสนอสื่อบทสัมภาษณ์และดีแทค จัดทำ “คู่มือพ่อแม่ยุคดิจิทัล เข้าใจลูก เข้าใจโลกไซเบอร์” มีเนื้อหา 4 บท คือ บทที่ 1 แนะนำการใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ บทที่ 2 แนะนำภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร บทที่ 3 แนะนำการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย และบทที่ 4 ปัญหาของพ่อแม่ยุคดิจิทัลสามารถติดต่อรับหนังสือคู่มือได้ฟรีที่ดีแทค ฮอลล์ ทุกสาขา และสามารถดาวน์โหลดผ่านแอปพลิเคชันอุ๊คัปปี้ได้</p>
ไทยรัฐ	<p>สูญเสียญาติทำลายสมอง</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์แพทย์เอ็ม.โคบัมเบีย ของอเมริกา ทำการศึกษาพบว่า การสูญเสียญาติจะเป็นพิษภัยทำลายสมองของตนเอง ทำให้ระบบการขับสารโดปามีนเสียหาย ซึ่งทำให้เกิดความบกพร่องในการแสดงพฤติกรรม</p>

